

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๙๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ตรวจสอบและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาในสังกัด  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสถานศึกษาและแบบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการรับรองและประเมินคุณภาพดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน ดังนั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นควรให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ ซึ่งมีจำนวน ๘๕ เขต รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๖๓ แห่ง ตามรายชื่อ (ดังแนบ) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สถานศึกษามีการเลื่อนวันปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกไปเป็นในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสถานศึกษาในการดำเนินการกู้ยืมจาก กยศ. จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งผลการประเมินคุณภาพภายในภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ผลการประเมินในการดำเนินการกู้ยืม ต่อไป

ในการนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาในสังกัด (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และจัดส่งไฟล์ดังกล่าว พร้อมไฟล์หนังสือนำเสนอที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรองผลการประเมินคุณภาพให้สำนักทดสอบทางการศึกษาทาง e-mail : qa.obec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกวิทร์เกียรติ นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗-๘